



ประกาศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

เรื่อง การใช้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

.....

จากการปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำนาจ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏในบัญญัติมาตรา 39 จากแนวคิด ดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดย ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพื่อให้การ ดำเนินงานของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการบริหารโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ขึ้นโดยกำหนดขอบข่ายและ ภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) และ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การบริหาร และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จึงประกาศใช้โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อ ใช้บริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจ ของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายพิพัฒน์ สายสอน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม



หนังสือให้ความเห็นชอบ

การใช้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาเขต ได้จัดทำโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาเขต เพื่อ ใช้บริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น

บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณา โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เห็นชอบให้โรงเรียนจัดการวางระบบการบริหารตามโครงสร้างที่กำหนด

()
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาเขต

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แนวการบริหาร โดย “นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามกระบวนการเชิงระบบ (PDCA)”

